

CON NGƯỜI MỚI TRONG ĐẢNG CHRIST (PHẦN 2)

Tác giả Andrew Wommack

Trong bài học trước, chúng ta đã thảo luận ý nghĩa của việc được tái sinh trong tâm linh. Trong 2 Cô-rinh-tô 5:17 nói rằng *Vậy, nếu ai ở trong Đảng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới.* Chúng ta bắt đầu thấy rằng khi chúng ta được tái sinh, một sự biến đổi hoàn toàn đã diễn ra trong tâm linh của chúng ta, và cách duy nhất để biết những gì đã xảy ra trong tâm linh của chúng ta là thông qua Lời Chúa. Chúng ta có thể nhận thức về điều đó thông qua những thứ bên ngoài và chúng ta có thể cảm nhận nó thông qua cảm xúc của chúng ta, bởi vì đó là trong lĩnh vực tâm hồn. Nhưng trong phần tâm linh của chúng ta, có một sự biến đổi hoàn toàn.

Hãy để tôi sử dụng một vài câu Kinh thánh cho thấy những điều đã xảy ra khi một người tiếp nhận Chúa Jesus vào đời sống của họ. Trong Ê-phê-sô 4:24 nói rằng *Và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết.* Khi một người được tái sinh, tâm linh của họ đã được xưng công chính và thánh khiết. Kinh Thánh có nói đến hai loại công chính.

Có một sự công chính do chính bạn tạo ra thông qua những hành động của chính bạn, và bạn phải duy trì kiểu công chính đó trong các mối quan hệ với những người khác. Nếu bạn không sống đúng và làm đúng, sếp của bạn có thể sa thải bạn hoặc vợ /

chồng bạn có thể ly dị bạn; Vì vậy, bạn cần phải có sự công chính của riêng bạn. Tuy nhiên, Chúa không chấp nhận bạn dựa trên sự công bình bên ngoài của bạn. Đức Chúa Trời đã cho bạn sự công bình của Ngài.

Câu Kinh Thánh 2 Cô-rinh-tô 5:21 nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, có một sự công chính vượt xa sự công chính bên ngoài của chúng ta, ấy là sự công chính dựa trên những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Chúng ta theo nghĩa đen đã nhận được sự công chính của Chúa bằng đức tin vào Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta đã được tạo nên trong chân lý công chính và thánh khiết thật sự. Chúng ta không cần phải cố gắng để đạt được sự công chính ấy nữa; chúng ta đã và đang được công chính. Một cách nói khác, chúng ta đã và đang có được chỗ đứng ngay thẳng trước mặt Chúa.

Chúa hoàn toàn đẹp lòng với chúng ta trong Đấng Christ không phải dựa vào bất cứ điều gì khác. Trong tâm linh chúng ta là nơi sự biến đổi này xảy ra. Chúng ta đã được tạo dựng trong chân lý công chính và thánh khiết, và là tạo vật mới trong Chúa. Ê-phê-sô 2:10 nói rằng *Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.* Ê-phê-sô 1:13 nói rằng *Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là Tin Lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa.*

Nhiều người nghĩ rằng khi họ mới chấp nhận Chúa Giê-xu, họ được tha thứ và thanh tẩy. Nhưng từ lúc đó đến bây giờ, họ đã vấp ngã và phạm tội trước Chúa và do đó đã làm Chúa thất vọng. Nếu bạn đã phạm tội, bạn chỉ phạm tội trong hành động và suy

Hỏi Đáp Và Các Câu Kinh Thánh Dùng Trong Bài Học

1. Hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 6:17. Cách duy nhất để chúng ta nhận biết sự biến đổi trong tâm linh là bằng lời của Chúa. Theo câu Kinh Thánh này, điều gì đã xảy ra?

1 Cô-rinh-tô 6:17 *Còn ai kết hợp với Chúa thì sẽ trở nên một tâm linh với Ngài.*

2. Hãy đọc Ê-phê-sô 3:17. Chúa Giê-xu hiện giờ đang ngự ở đâu?
3. Hãy đọc Ê-phê-sô 3:17. Làm thế nào để điều này có thể xảy ra?

Ê-phê-sô 3:17 *và bồi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em đậm rễ và vững lập trong tình yêu thương.*

4. Đọc 1 Giăng 5:12. Chúng ta phải sở hữu ai để có được sự cứu rỗi?

1 Giăng 5:12 *Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.*

5. Hãy đọc Cô-lô-se 1:26-27 Sự mâu nhiệm đã được giấu kín qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ đã được bày tỏ ra?

6. **Cô-lô-se 1:26-27** *tức là sự mâu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giải bày cho các thánh đồ của Ngài. 27 Vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mâu nhiệm nầy giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hi vọng vinh quang. Hãy đọc Ê-phê-sô 4:23-24. Phần nào trong bạn đã được tạo*

đựng trong sự công chính và thánh khiết?

Ê-phê-sô 4:23-24 nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, 24 và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết.

7. Hãy đọc 2 Cô-rinh-tô 5:21. Chúng ta đã được thừa hưởng sự công chính của ai?

2 Cô-rinh-tô 5:21 *Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội-lỗi trở nên tội-lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công-bình của Đức Chúa Trời. (Bản dịch truyền thống 1925)*

8. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:4. Người tin Chúa sẽ đứng như thế nào trước mặt Ngài?

Ê-phê-sô 1:4 *Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài.*

9. Hãy đọc Ê-phê-sô 1:6. Chúng ta đã được chấp nhận bằng cách nào?

Ê-phê-sô 1:6 để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài!